

บทคัดย่อ

วิชา บข.851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลิตหอมแบ่ง(ต้นหอม)เขียว
ผู้จัดทำ	: นายปณัฐพงษ์ ไชยวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์สะอาดใจ แก้ว
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: กันยายน 2544
จำนวนหน้า	: 96 หน้า

การศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้โครงการผลิตหอมแบ่ง(ต้นหอม)เขียว ต. ขว่มุง อ. สารภี จ.เชียงใหม่ ศึกษาถึงศักยภาพและความเหมาะสมของโครงการในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และด้านการเงิน โดยรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาจากการสัมภาษณ์บุคคล หนังสือประกอบ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และสร้างผลตอบแทนแก่เจ้าของโครงการคุ้มค่างบเงินที่ลงทุน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทางด้านเศรษฐกิจของไทยโดยรวมมีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราร้อยละ 3 – 4.5 เนื่องจากได้รับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชน และยังทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพื่อลดจำนวนผู้ว่างงาน และยังเป็นการสร้างรายได้พิเศษให้กับชุมชนนั้นๆ

โครงการผลิตหอมแบ่ง(ต้นหอม)เขียวเป็นการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยการจำหน่ายตามแหล่งตลาดต่างๆ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ แรงงานเพียงพอต่อการผลิตหอมแบ่ง(ต้นหอม)เขียว ตลอดจนมีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ การคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและบริการของภาคเหนือ และดำเนินตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2540 – 2544) ที่ต้องการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูป

โครงการผลิตหอมแบ่ง(ต้นหอม)เขียวเป็นโครงการที่ลงทุนโดยแบ่งเป็น 2 หุ้น ส่วน และมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกบางส่วน มีการจัดโครงสร้างตามหน้าที่ แบ่งงาน กันทำเฉพาะด้าน โครงการหอมแบ่ง(ต้นหอม)เขียวใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,050,000.00 บาท ซึ่งทาง โครงการมีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายผลผลิตก้อนในปีที่ 1 ประมาณ 9,660,000 บาท และจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 13% การประเมินโครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี มูลค่าเงิน ปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 5,076,630.61 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 50.63%

ข้อสรุปการศึกษาความเป็นไปได้โครงการหอมแบ่ง(ต้นหอม)เขียว คือ ความเป็น ไปได้ของการลงทุนในโครงการนี้มีสูง เนื่องจากสามารถคืนทุนได้เร็ว มีมูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเป็น บวก และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จึงสมควรที่จะ ลงทุนในโครงการนี้